
 

   

Ársþing Tennissambands Íslands árið 2023 

35. ársþing Tennissambands Íslands haldið þriðjudaginn 25. apríl 2023 í fundarsal ÍSÍ í 

Laugardalnum kl. 18:30. 

Dagskrá:  

1. Þingsetning kl. 18:40  

  

2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins.  

Indriði H. Þorláksson fundarstjóri  

Bragi L. Hauksson ritari  

  

3. Kosnar fastar nefndir:  

a) 3 menn í kjörbréfanefnd: Diana, Sindri og Kristín 

b) 3 menn í fjárhagsnefnd.  

c) 3 menn í laga- og leikreglnanefnd.  

d) 3 menn í allsherjarnefnd.  

e) 3 menn í kjörnefnd: Soumia Islami (Mia), Óskar Knudsen og Andri Jónsson 

Tillaga um að starfa að öðru leyti í einni málstofu samþykkt 

 

Fulltrúar á ársþingi:   

Sindri Snær Svanbergsson UMSK 

Diana Ivancheva  UMSK 

Soumia Islami   UMSK 

Sofía Sóley Jónasdóttir UMSK 

Hilmar Hauksson  UMSK 

Kristín Dana Husted  UMSK 

Magnús Ragnarsson  UMSK 

Aleksandra Babik  UMSK 

Gunnar Þór Finnbjörnsson UMSK 

 

Raj K. Bonifacius  ÍBR 

Óskar Knudsen  ÍBR 

Carola M. Frank  ÍBR 

Anna Podolskaia  ÍBR 

Júlíus Atlason   ÍBR 

Freyr Pálsson   ÍBR 



Dagbjartur H. Guðmundsson ÍBR 

Bragi L. Hauksson  ÍBR 

Indriði H. Þorláksson  ÍBR 

 

Andri Jónsson   ÍBH/TFH 

Steinunn Garðarsdóttir ÍBH/TFH 

Hjörtur Þór Grjetarsson ÍBH/TFH 

Anna Kristín Pétursdóttir ÍBH/TFH 

 

  

4. Skýrsla stjórnar og fundargerð síðasta ársþings.  

 

Hjörtur formaður kynnti fundargerð síðasta ársþings. 

Umræða um hvaða kröfur eru gerðar varðandi erlenda ríkisborgara og þátttöku þeirra í 

Íslandsmótum. Mætti gjarna koma skýrt fram á vef TSÍ.  

Vantaði upplýsingar um umræðu um þróunarhópinn. 

Fundargerð síðasta ársþings samþykkt samhljóða. 

 

Hjörtur formaður og Raj tæknistjóri kynntu skýrslu stjórnar, sem dreift var á 

fundinum.  Rætt um vandræðagang og aðstöðuleysi í Reykjavík. Leita þarf leiða til að 

beita nauðsynlegum þrýstingi á borgaryfirvöld og eftir atvikum aðra. Skoða fleiri 

leiðir til fjármögnunar og virkja alla.  Indriði lagði til að ný stjórn skipaði starfshóp til 

þess að þoka þessum málum áfram. 

Skýrsla stjórnar samþykkt samhljóða. 

 

 

5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga til samþykktar.  

  

Hjörtur formaður kynnti reikninga og skýrði og svaraði spurningum  

Rekstur sambandsins gekk vel. 

 

  

6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. 

Hjörtur kynnti og hann og Raj svöruðu spurningum. 

Umræða um fjárhagsáætlun. Rætt um að styrkir eru veittir eftirá.  Spurning hvort 

möguleiki er á að veita styrk eða styrkloforð fyrr? Næsta stjórn skoðar. 

 

Valdimar Leó Friðriksson sótti þingið fyrir hönd ÍSÍ og sagði meðal annars: 

Lýsti ánægju með góða fjárhagsstöðu TSÍ 

Tók undir punkta varðandi aðstöðuleysi.  Benti á að græn svæði selja! 

Lobbýismi er mikilvægur, koma þarf upplýsingum á framfæri. 

Það hefur gustað um afrekssjóðinn og hann benti á að mikilvægt væri að 

sérsambönd hefðu starfsmann til þess að eiga meiri möguleika á að ná fé úr 

afrekssjóði. 

Flutti kveðjur frá ÍSÍ. 

 



Reikningar bornir upp til samþykktar og samþykktir samhljóða og fjárhagsáætlun 

borin undir atkvæði og samþykkt samhljóða. 

 

7. Lagðar fram tillögur um laga- og leikreglnabreytingar ef fram koma. 

Ekkert. 

 

8. Umræður um tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 

Engin 

 
 

9. Önnur mál.  

Afreksstefna TSÍ 2023-2027 lögð fram og kynnt af Raj.  

Rætt um hvað sé hægt að gera fyrir yngsta fólkið. Carola og Andri lögðu orð í belg. 

Ný stjórn skoðar. Hópur undir 18 og hópur undir 14? 

Afreksstefnan samþykkt samhljóða. 

 

Andri og Jónas leggja til að ráðgjafarteymi reynslumikils hóps verði stofnað og 

stjórnin geti leitað til þess ef með þarf.  Samþykkt að beina til stjórnar. 

 

Mikilvægt að konur fái sömu tækifæri og karlar.  Konur fái eitthvað sambærilegt og 

karlar fengu þegar Færeyingar heimsóttu okkur. 

 

10. Kosning stjórnar, varastjórnar, skoðunarmanna reikninga og fulltrúa á íþróttaþing.  

  

Magnús Ragnarsson sjálfkjörinn formaður. 

Gunnar og Aleksandra sitja áram (kosin til tveggja ára í fyrra) 

Raj (18 atkvæði) og Mia (16 atkvæði) kjörin í stjórn til tveggja ára. 

Andri(20 atkvæði), Carola(16 atkvæði) og Steinunn(15 atkvæði) kjörin til eins árs í 

varastjórn.  Diana var einnig í kjöri til stjórnar og varastjórnar, en tapaði naumlega. 

Skoðunarmenn reikninga sjálfkjörin Indriði H. Þorláksson og Anna Podolskaia. 

 

Fulltrúar á íþróttaþing, vísað til stjórnar. 

 

11. Þingfundargerðir lesnar og staðfestar. 

 

Ákveðið að birta á vefnum í samráði við stjórn og óska eftir athugasemdum. 

 

12. Þingslit 

 

Indriði fundarstjóri gaf Hirti, fráfarandi formanni orðið. 

Hjörtur hvetur til þess að öflugu alþjóðlegu samstarfi verði haldið áfram. Mikilvægt sé 

að opna og tryggja okkur þátttöku í alþjóðlegu mótahaldi og samstarfi. 

Að lokum lagði hann til að haldin yrði árshátíð í haust, því það hafi sýnt sig að 

mikilvægt sé að folk hittist líka utan vallar og efli tengslin. 

 

Þingi slitið um kl. 22. 


